

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
 เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (๑๕.๐๐ น.)

สังฆราชจริงมีองค์เดียว

(โยมนำพระพุทธรูปมาถวายหลวงตา) นี่ละเราเห็นพระพุทธรูปที่เขาเอามาถวายเมื่อไรสะดุ้งทันทีนะ แต่ไม่พูด พระพุทธเจ้าเป็นสินค้าอันใหญ่หลวง เราเลยไม่อยากรับ เอาพระพุทธเจ้าเป็นสินค้ามาถวายหลวงตาบ้างซึ่งเป็นลูกศิษย์ ขวางอยู่ในใจนะ ถ้าจะถวายก็ให้มีน้ำใจถวายด้วยการบูชามาจริง ๆ ตั้งแต่ต้น นี่ตั้งเป็นโรงงานค้าขายพระพุทธเจ้าทั้งองค์ มันขวางใจ เราพูดจริง ๆ นี่ละภาษาธรรม พระพุทธเจ้า พุทธิ์ สรรณิ คจฺฉามิ มากลายเป็นพาณิชย์ เป็นสินค้า พากันจำเอานะ (คุณแม่โยมเสียเมื่อวันที่ ๓๐ แล้วพระพุทธรูปนี้เป็นสมบัติของคุณแม่) นั่นแล้ว เป็นสมบัติใครก็ตามเถอะ ชายก็บอกว่าชาย ชื่อก็บอกว่าชื่อ เป็นอื่นไปไม่ได้ เป็นของใครก็ตาม ชายก็บอกว่าชาย ชื่อก็เป็นชื่อ เท่านั้นเองละ ไป เตือน ให้จำเอาไว้

เขียนนี้เหมาะแล้วนั้นนะ เขียนไว้ข้างหลัง พอมาปั๊บเราอ่านทันทีเลย จนกระทั่งจบ (ป้ายเขียนไว้ว่ากฎหมายจอมปลอม สังฆราชจอมปลอม)

(โยมถวายทองคำและเงินสด) เออ ทองคำเราได้เวลานี้ดูเหมือนรวมทั้งหมดที่มันเศษเหลือจากการมอบวันนั้นตั้ง ๓๑๒ กิโลครึ่ง แล้วบวกเข้ามาใหม่อีก ดูเหมือนเป็น ๓๙๔ กิโลแล้ว ดูเหมือนจะถึง ๔๐๐ กิโลแล้วมั้ง เราจะพยายามให้ได้ทองคำนี้ ๑ ตันก็เป็นคู่ไปเลย พอเป็นคู่แล้วก็สบายใจ แล้วสุดท้ายก็เลยเป็นการมอบทองคำ ครั่งนี้ก็ ๑๑ ตันละ ส่วนดอลลาร์จะไม่แน่ใจ เพราะเราพิจารณาโดยทางเหตุผลเรียบร้อยแล้วเวลานี้เงินไทยเราที่จะช่วยชาติบ้านเมือง ตามที่เขาเรียกร้องขอเรานี้ยังหนาแน่นขึ้นทุกวัน ๆ เราก็ไม่มีเงินอะไรจะให้ จำเป็นจะต้องอาศัยดอลลาร์นี้เข้ามาหนุนเงินไทยช่วยชาติบ้านเมืองต่อไป

เพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์จึงไม่แน่ว่าจะเข้าคลังหลวงอีกต่อไป เหมือนแต่ก่อนที่เคยเข้ามาแล้วนะ ส่วนทองคำนั้นเรียกว่าร้อยทั้งร้อยเข้าตลอด ๆ มีมากมีน้อยเข้าทั้งนั้น ส่วนดอลลาร์ไม่แน่ อาจจะไม่ยอมออกก็เลยเปลี่ยนเป็นเงินไทยช่วยโลก เพราะโลกที่มาขอร้องนี้วันหนึ่ง ๆ ไม่ใช่บ่อย ๆ นะ โครงการนั้นปิด การเงินการทองที่จะได้มาจากโครงการเพื่อช่วยพี่น้องของเราก็เหมือนกับว่าหยุดไปด้วยกัน แต่การขอการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขอความช่วยเหลือนี้มันไม่ได้ลดลงนะ มากขึ้นโดยลำดับ มากขึ้นโดยลำดับ นี่ละจึงจำเป็นที่จะต้องเอาดอลลาร์นี้ออกมาช่วยกัน จะไม่ได้เข้าคลังหลวงเหมือนทองคำ ส่วนทองคำมีเท่าไรก็ต้องเข้าตลอดเลย แม้ที่สุดว่าปิดโดยสิ้นเชิงแล้วนี้ทองคำยังมาอยู่

อีกก็ต้องเก็บไว้อีก หลอมเอาไว้ เก็บเอาไว้ แล้วสมควรที่จะมอบเข้าคลังหลวงก็ต้องมอบ ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สำหรับทองคำ-ดอลลาร์เป็นได้อย่างวา

นี่อ่านเสียพี่น้องทั้งหลายอ่าน ให้ทราบว่าเมืองไทยเราเวลานี้พวกมหาโจร-มหาภัยต่อชาติ-ศาสนาของเรา กำลังออกหน้าออกตาแบบหน้าด้านที่สุด ไม่มียางอาย ยกตัวเป็นใหญ่ขึ้นกว่าคนไทยทั้งชาติซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติ พวกนี้เป็นมหาโจร ยกตัวขึ้นเรื่อย ๆ ออกทำนั่นทำนี่ มีแต่จะกินจะกลืน เหมือนหนึ่งว่าใครมาคัดค้านไม่ได้ เรายิ่งใหญ่โตมาก เป็นอย่างนั้นนะ นี่เขียนไว้ให้ท่านทุกคน แล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันสมบัติของชาติและชาติเป็นของเมืองไทย พวกนี้เป็นมหาโจรเป็นมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาของเมืองไทยเรา กำลังขึ้นทุกแห่งทุกหนเวลานี้

ก็มีแต่หลวงตานี้ต้านทานอยู่ตลอด ๆ เมื่อเขานี้ก็ออกกัน เขาอ่านทางหนังสือพิมพ์ เราก็ต้านทานกันในเวลานั้น ๆ จากนั้นก็มานี้ มาเห็นที่นี้อีกแล้ว มันก็จำเป็นต้องพูดนั่นเอง เพราะความจริงมีต้องพูดตามหลักความจริง ตั้งแต่พวกจอมปลอมมันยังกล้าพูดของมันได้ เรามีความจริงเต็มหัวอกทุกคน ๆ ทำไมเราจะพูดไม่ได้ นั่น หลักความจริงมีอยู่ด้วยกัน ใครมีอะไรก็พูดได้ ผู้ที่เป็นจอมปลอมมันยังพูดได้อย่างออกหน้าออกตาเฉยเลย พวกนี้พวกหน้าด้านมันยังพูดได้ ยังประกาศได้ ทำได้ทุกอย่าง เราเป็นเจ้าของสมบัติทำไมถึงจะพูดไม่ได้ ทำไม่ได้ ต้านทานกันไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้แล้วชาติไทยศาสนาไทยต้องจมน เพราะพวกยักษ์พวกผีเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัย

ถ้าเราไม่ยอมให้เป็นอาหารว่างของเขาให้ต่างคนต่างช่วยกัน ต้านทานทุกอย่าง ลู้ทุกอย่าง เราเป็นเจ้าของสมบัติเราจะยอมให้มหาโจรเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย ปล้นชาติบ้านเมืองของเราไปสด ๆ ร้อน ๆ ทั้ง ๆ ที่คนไทยมีจำนวนเท่าไรล้าน เราทำได้หรือ ให้พิจารณา หลวงตานี้ไม่ได้เอาอะไรแหละ แต่ก็พูดเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้น เราไม่เอาอะไร เราพูดจริง ๆ บอกว่าเราพอทุกอย่างแล้ว เราไม่มีอะไรที่จะต้องการในแดนสมมุติ นี้เราหมดโดยสิ้นเชิง แต่บรรดาโลกทั้งหลายที่อยู่กับสมมุติก็ต้องอาศัยสมมุติ เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องรักษาสมมุติ สมบัติของตนเป็นสมมุติ ชาติไทยเราเป็นสมมุติต้องช่วยกันเต็มเหนี่ยว ไม่อย่างนั้นพวกเปรตพวกผีนี้จะกินไปหมด กลืนไปหมดนั่นแหละ

มันหน้าด้านเข้าทุกวัน คิดดูสมเด็จพระสังฆราชตั้งมาก็ยุคก็สมัยมีใครมาแย้งมาชิงทำนได้ พวกเปรตมันยังเข้ามาแย้งมาชิง เอาตราสมเด็จพระสังฆราชไปตีตราแล้วยกตัวขึ้นเป็นสังฆราช เป็นที่ร้อยก็พันองค์ก็ปลอมทั้งนั้น ไม่ใช่ของจริง เหมือนกับธนบัตร มันจะพิมพ์มากองเท่าภูเขาซึ่งเป็นธนบัตรปลอม มันปลอมทั้งนั้น ไม่มีคุณค่าราคาแต่อย่างไร มันจะเป็นสังฆราชมาก็ร้อยก็พันก็ปลอมทั้งนั้น สังฆราชที่จริงก็มีองค์เดียวคือสมเด็จพระสังฆราชเรา นี่คือประชาชนทั้งชาติมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ด้วยความ

ลงใจ กราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจ ใ้ใครไปกราบมัน หมามันก็ไม่กราบนะ อย่าว่าแต่คนไม่กราบ หมามันก็ไม่กราบ มันก็ยกตั้งบ้านขึ้นมาสั่งฆราวาสั่งฆแลด ยกกันขึ้นมา ยื่นกันขึ้นมาแบบหน้าด้าน ด้านที่สุดไม่มีใครกินพวกนี้ละนะ

ให้ฟังให้ดีทุกคน เราพูดอย่างนี้เราไม่ได้พูดเพื่อเรา เราพอแล้วใครจะมาตั้งเป็นอะไรเราไม่เอา เราพอทุกอย่าง นี่ก็พูดเพื่อพี่น้องทั้งหลาย พวกกันจดจำเอานะ ไม่งั้นชาติไทยจมเพราะพวกกลืนไม่ถอย ตื้อไม่ถอย ช่องว่างตรงไหนสอดเข้าไป หลวมมือมือสอด หลวมแขนแขนสอด หลวมหมดทั้งตัวเอากลืนไปหมดทั้งชาติเลย เราจะมาหัวหดอยู่ในกระดองเหมือนหิวเต่าเหอ ชาติไทยไม่ใช่เป็นชาติเต่า หัวคนไทยไม่ใช่เป็นหัวเต่า พอจะหดอยู่ในกระดอง ให้พากันพินิจพิจารณาทุกคน

(มีหมาเดินเข้ามา) มันมาหลายตัวแล้วไอ้หมานี้ก็ดี นู่นนะ ตัวนั้นก็มาตัวนี้ก็มา หรือมันจะมาสักครเป็นสังฆราชเหอหมาเหล่านี้ละ ตั้งแต่คนยังเป็นสังฆราชปลอม ๆ ก็ยังไม่รับกัน หมามาเป็นสังฆราชเข้าอีกเหอ ใครจะรับได้ เอ้าพิจารณาซิ นี่ด้อม ๆ แด้ม ๆ อยู่เนี่ย ไม่ได้ถามดูสูงจะมาเป็นสังฆราชเหอ ถามบ้างซิ พิสิกเหลือเกิน โลกอะไร นักหนา ดูไม่ได้เลย แล้วยิ่งพระเราด้วยแล้วบวชมาเพื่อเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าสมบัติเงินทองข้าวของสละไปหมดพระเรา อันนี้ยังไปหากว่านหากลิ่นเอา เหวยิ่งกว่าโลกเขาอีก นั่นฟังซิ มันดูได้เมื่อไร ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมตั้งแต่ความต่ำช้าเลวทราม ความสกปรกโสภมใส่ชาติใส่ศาสนา ไม่มียางอายเลย ดูเอา นี่อ่านข้างหลังนี้

พูดหาข้อแก้ตัว โถ หดย้อยนะ ผิดขนาดไหนพลิกไปแก้ตัวอย่างนั้น ๆ ปากหวาน ภายในใจมันคือยักษ์คือผีคอยแต่จะกลืน พวกนี้พวกปากหวาน มันมาแต่โคตรแต่แซ่ของมัน โคตรแซ่ของมันเป็นใครไม่รู้ที่ปากหวาน ๆ ต้มตุ๋นบีบบีบี่ไฟชาติไทย จนจะไม่มีดับมีปอดเวลานี้ มาจากสกุลไหน ไม่ใช่มาจากสกุลปากหวานหน้าด้านจะมา จากสกุลไหน เอาไปพิจารณา ด้านจริง ๆ นะ ไม่มียางอาย พวกนี้พวกหมดยางอาย

เราขึ้นเวทีไม่ได้ถอยใครนะ เวทีของธรรมจะไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดเลย โบกมืออย่างนี้เลย เข้าใจไหม เวทีของธรรม เพราะถูกต้องทุกอย่างแล้ว การพูดอย่างนี้ไม่ได้ผิด ตั้งแต่เขาผิดเขายังทำได้ เราไม่ผิดเราพูดเรื่องทำผิดของคนทำไมเราจะทำไม่ได้ เรามีสิทธิเต็มตัวเหมือนกัน มันเสียหายหรือการพูดอย่างนี้ พูดแก้สิ่งที่สกปรกโสภมและเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาของไทยต่างหาก ไม่มีอะไรที่จะเป็นความเสียหายต่อชาติต่อศาสนาของไทยเราด้วยการพูดอย่างนี้ ทำไมจะพูดไม่ได้ นั่น

ตะกั้พูดถึงเรื่องราววิฑู อะไรก็ตามเถอะ คือเราเป็นผู้รับทั้งหมด ขาดเหลือเท่าไรเราจะต้องรับ ๆ ๆ ทั้งหมด ที่นี้เวลามาเข้าก็มาเข้าจุดศูนย์กลางนี้ก็ไม่ผิด เพราะเราจะเป็นผู้จ่ายทั้งหมดขาดเหลือทั้งหมด นี่เขาก็บอกว่าถวายค่าสถานีวิฑู เราก็รับมาเลย

แต่ยังไงก็ตามเราเป็นพื่นอยู่แล้วสำหรับรับสิ่งที่บกพร่องอะไรๆ เป็นเรื่องของเราจะรับทั้งหมดเลย อยู่ไหนสถานีวิทยุ (ตรงข้ามสระน้ำครับ) เราจะได้ไปดูเสียก่อนนะ

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th